



คปท.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประชาชน(คปท.)

ที่ ๓๒๑๑/ว คท๑๗

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ ๑๗ เรื่อง สัญญาประกันภัย

เรียน กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการสาขา บริษัทประกันวินาศภัย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. QR Code สำหรับการเข้าถึงแบบสอบถาม จำนวน ๑ แผ่น
๒. แบบฟอร์มรายชื่อผู้ให้ข้อมูลในแบบสอบถาม จำนวน ๔ แผ่น
๓. แบบฟอร์มรับรองข้อมูลในแบบสอบถาม จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปท.) ได้จัดจ้างบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ให้ดำเนินโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๑๗ เรื่อง สัญญาประกันภัย เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการผลักดันให้ธุรกิจประกันภัยสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ ๑๗ เรื่อง สัญญาประกันภัย ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะทำให้การรายงานทางการเงินเป็นไปตามหลักสากล เป็นที่ยอมรับในด้านการจัดทำและนำเสนอข้อมูลที่เป็นรูปแบบเดียวกันตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

สำนักงาน คปท. มีความประสงค์จะสำรวจความพร้อมและผลกระทบของบริษัทประกันภัยต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำแนวทางและมาตรการเตรียมความพร้อม ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการหารือร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย จึงขอความร่วมมือจากท่าน ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ตอบแบบสอบถามโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๑๗ เรื่อง สัญญาประกันภัย โดยเข้าถึงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ แบบสอบถามส่วนที่ ๑ การประเมินความพร้อม ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และแบบสอบถามส่วนที่ ๒ การประเมินผลกระทบ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

๒. กรอกข้อมูลรายชื่อผู้ให้ข้อมูลของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ ๑ ให้นำส่งสำนักงาน คปท. ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และรายชื่อผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ ๒ ให้นำส่งสำนักงาน คปท. ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

๓. ลงนามรับรองข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และนำส่งให้สำนักงาน คปท. ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

/ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย...

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถาม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณชยาธร ฉันทเรืองวนิชย์ โทร. ๐๒-๘๔๔-๑๐๑๕ อีเมล chayathorn.chanruangvanich@pwc.com หรือ คุณอรรมณี โพล์โร โทร. ๐๒-๘๔๔-๑๐๙๒ อีเมล onmanee.floro@pwc.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย

โทร. ๐๒-๕๑๕-๓๙๙๙ ต่อ ๖๒๑๓ ๖๔๐๕ และ ๖๔๑๓

อีเมล ifrs@oic.or.th